
 

 
1 © 2025 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, 
một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ. 

  

Bản tin nhanh về Pháp luật 
Liên quan đến việc cập nhật địa chỉ trên giấy phép kinh doanh 

Tháng 8 năm 2025 

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: CẬP NHẬT GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP SAU KHI THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI 
HÀNH CHÍNH VÀ SÁP NHẬP CƠ QUAN QUẢN LÝ 

Trong nửa đầu năm 2025, những thay đổi lớn về địa giới hành chính và sáp nhập các cơ quan quản 
lý tại Việt Nam đã làm dấy lên câu hỏi liệu rằng các doanh nghiệp có bắt buộc phải cập nhật địa chỉ 
trên giấy phép kinh doanh và các tài liệu pháp lý quan trọng khác hay không. 

Nhằm làm rõ các yêu cầu pháp lý, tác động thực tiễn và phương án hành động tiếp theo, KPMG đã 
chuẩn bị phần Hỏi – Đáp ngắn gọn này, tập trung vào việc cập nhật địa chỉ trên giấy phép doanh 
nghiệp trong bối cảnh các điều chỉnh địa giới hành chính và sáp nhập cơ quan quản lý gần đây.

 

Câu hỏi  Trả lời 

1. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính 
và sáp nhập cơ quan quản lý, doanh 
nghiệp có bắt buộc phải cập nhật các 
giấy phép thành lập như Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp 
(GCNĐKDN) và Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư (GCNĐKĐT) hay không, và 
thời hạn thực hiện các cập nhật này là 
khi nào? 

KHÔNG. Theo các quy định và hướng dẫn hiện hành, các giấy phép thành 
lập như GCNĐKDN và GCNĐKĐT chỉ cần được cập nhật nếu doanh nghiệp 
chủ động thực hiện hoặc đồng thời thực hiện các sửa đổi khác. Không có thời 
hạn pháp lý bắt buộc cho việc cập nhật này. 

Trong trường hợp sáp nhập cơ quan quản lý, việc thay đổi cơ quan có thẩm 
quyền sẽ do chính cơ quan nhà nước liên quan xử lý và ghi nhận, doanh 
nghiệp không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào. 

2. Nếu pháp luật không bắt buộc, tại sao 
doanh nghiệp vẫn nên cập nhật 
GCNĐKDN? Thời điểm lý tưởng để 
thực hiện việc này là khi nào? 

Ngay cả khi không bắt buộc, việc cập nhật GCNĐKDN vẫn giúp đảm bảo 
tính nhất quán giữa các hồ sơ chính thức, thuận lợi trong làm việc với cơ 
quan nhà nước và tránh sai lệch giữa các tài liệu pháp lý hoặc thương mại. 

Thời điểm thực hiện lý tưởng đối với từng doanh nghiệp là không nhất quán, 
mà sẽ phụ thuộc vào tần suất doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước. 
Ví dụ, việc nhanh chóng cập nhật giấy phép sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho các 
công ty có hoạt động xuất nhập khẩu với tần suất thông quan cao. Trong khi 
đó, các công ty ít chịu tác động có thể lựa chọn cập nhật giấy phép vào thời 
điểm muộn hơn, khi khối lượng hồ sơ tồn đọng tại cơ quan quản lý đã giảm, 
thay vì giai đoạn cao điểm ngay sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sáp 
nhập cơ quan nhà nước. 
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 Câu hỏi Trả lời 

3. Ngoài giấy phép đăng ký doanh nghiệp, 
doanh nghiệp có cần cập nhật các giấy 
phép khác (ví dụ: giấy phép kinh doanh 
có điều kiện, giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh, giấy phép môi trường, 
v.v.) không? 

Hiện tại, vẫn chưa có quy định thống nhất hoặc hướng dẫn từ cơ quan quản 
lý về vấn đề này. Do đó, doanh nghiệp nên chủ động theo dõi và cập nhật 
quan điểm của từng cơ quan có thẩm quyền theo từng trường hợp cụ thể để 
đảm bảo tuân thủ và tránh những gián đoạn tiềm ẩn. 

4. Địa chỉ mới có cần được cập nhật trong 
các tài liệu nội bộ của doanh nghiệp, 
như điều lệ, mẫu nhãn, bằng sáng chế, 
chứng từ vận chuyển, v.v. không? 

CÓ. Mặc dù không bắt buộc theo quy định pháp luật, doanh nghiệp nên cập 
nhật sớm và đồng bộ các tài liệu này để đảm bảo tính nhất quán và tránh các 
vấn đề tiềm ẩn trong các giao dịch hoặc làm việc với cơ quan quản lý và các 
bên liên quan sau này. 
 

5. Có cần sửa đổi tất cả các hợp đồng 
hiện có để cập nhật địa chỉ mới không? 

KHÔNG. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần thông báo cho các bên liên 
quan rằng các hóa đơn phát hành sau này (cụ thể kể từ ngày 01/7/2025) sẽ 
ghi địa chỉ mới. Việc sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng chỉ cần thiết khi việc 
thay đổi địa chỉ ảnh hưởng đến các điều khoản quan trọng của hợp đồng 
(như địa điểm giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ), hoặc khi hợp đồng gốc yêu 
cầu cập nhật và được cả hai bên thống nhất. 

6. Doanh nghiệp có thể ký và thực hiện 
hợp đồng mới với địa chỉ mới trước khi 
cập nhật GCNĐKDN không? 

CÓ. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên thông báo rõ cho đối tác về việc thay đổi 
địa chỉ và sớm cập nhật GCNĐKDN để đảm bảo tính thống nhất giữa giấy 
phép của doanh nghiệp và hợp đồng. 

7. Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng 
con dấu hiện tại nếu vẫn thể hiện địa 
chỉ cũ không? 

CÓ, ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi GCNĐKDN đã được cập nhật với địa 
chỉ mới, doanh nghiệp nên cập nhật con dấu để tránh chậm trễ hoặc bị từ 
chối sau này, do một số cơ quan có thể yêu cầu tài liệu phải sử dụng con dấu 
đã cập nhật cho mục đích hành chính. 

8. Có cần thông báo cho cơ quan thuế về 
việc thay đổi địa chỉ không? 

KHÔNG. Theo hướng dẫn của Cục Thuế, địa chỉ của người nộp thuế sẽ 
được cập nhật tự động trên cổng thông tin của cơ quan thuế, do đó doanh 
nghiệp không cần gửi thông báo về việc thay đổi địa chỉ. 

9. Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có cần 
thể hiện địa chỉ mới của bên bán và bên 
mua theo địa chỉ đã được cập nhật trên 
cổng thông tin của cơ quan thuế không? 

CÓ. Địa chỉ của bên bán và bên mua trên hóa đơn GTGT phải được cập nhật 
để khớp với thông tin được ghi nhận trên cổng thông tin của cơ quan thuế. 
Việc này giúp đảm bảo hồ sơ giao dịch chính xác, hỗ trợ khai báo và đối 
chiếu thuế thuận lợi, đồng thời tránh rủi ro vi phạm trong quá trình kiểm tra 
hoặc thanh tra. 
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ĐỂ KPMG ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP BẠN  
Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tuân thủ pháp lý và cấp phép, KPMG đã hỗ trợ thành công nhiều doanh 
nghiệp cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động sau khi có thay đổi địa giới hành chính 
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